

LÀM MỚI!

Người ta nói làm mới, thay đổi cách làm việc. Tưởng đâu lời tuyên bố sáo ngữ ấy nó hay ho lắm, khoa học lắm, làm thay đổi được tất cả. Nhưng thật sự họ càng nói - càng làm theo cảm tính, nó càng biểu hiện là không biết là phải làm như thế nào. Người ta càng nói, càng làm theo kiểu dài tay - lấn sân - dẫm chân nhau, làm ảnh hưởng đến trình tự - công việc chung, đến phân hành của người khác. Thay vì với cách làm việc mà không biết làm gì cả, thì cứ tuyên bố thẳng thừng, là việc làm này - phân hành này không còn cần thiết nữa, mọi thứ họ bao cấp làm hết, thử xem thiên hạ sẽ cười thẳng vào mặt họ như thế nào ?



Người ta cứ ngỡ rằng

“Đời đục cả một mình ta trong - Đời say cả một mình ta tỉnh”

Đời ngu cả chỉ có một mình ta hiểu biết. Với cái suy nghĩ non nớt thật là khờ khạo đại dốt đáng thương !

Công việc là công việc chung. Của cả một tổ chức lớn lao, thì với một cá thể nhỏ nhoi - hèn mọn – kém hiểu biết thì làm sao đủ sức bao biện làm hết được. Lịch sử được làm nên là nhờ vào sự cộng lực của quần chúng – của cả một tập thể to lớn. Dù anh có ngạo mạn tự hào tài ba, anh cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc mênh mông - một giọt nước li ti giữa biển cả bao la. Hiểu biết của mình thì hạn hẹp, khả năng thì có chừng mực, bằng chứng là bản thân đâu có thể hiểu biết được hết, đang hụt hẫng giữa thời đại công nghệ khoa học càng lúc càng phát triển một cách chóng mặt. Có ai dám ngạo mạn tự hào rằng mình có thừa khả năng làm được tất cả. Nếu tập thể bất mãn - đùn đẩy -

buông tay, thì anh chỉ có nước chết ngộp giữa phong ba sóng cuồng bão dữ - độc hành cô đơn - lẽ loi giữa dòng đời vạn biến. Không có bạn chèo đẽ cùng nhau giữ vững tay lái, thì con thuyền đời chong chênh, làm sao đủ sức đập lên đầu sóng ngọn gió rẽ sóng ra khơi.

Người biết làm việc là người biết khiêm hạ, biết cầu tài “người xưa đã thấp đuốc rồng rã giữa chợ đời để tìm người hiền tài”. Người lãnh đạo tài năng là người biết tập hợp quần chúng, biết tế nhị trong ứng xử. Phải biết tạo nên nhiều vệ tinh chung quanh mình, để giúp mình nhiều phần việc mà mình không đủ khả năng bao sân làm hết được. Người làm được như vậy, đó mới là người lãnh đạo giỏi – tài ba. Lịch sử đang chờ đợi - Tổ chức đang cần những con người năng động – có nhiều hiểu biết này !



Phan Văn Huy Tâm